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บันทึกระเบียบวาระการประชุม 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
วันที่   ๑๓     เดือนพฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา  ๑๓.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 
*************************** 

ผู้มาประชุม 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
๑. นายวุฒิ    รักษาสังข์ ประธานสภาฯ วุฒิ    รักษาสังข์    
๒. นายประทีป  แสงแป้น รองประธานสภาฯ ประทีป   แสงแป้น 
๓. นายปรมัตถ์    แก้วเกตุ เลขานุการสภาฯ ปรมัตถ์    แก้วเกตุ 
๔. นายพีระพงศ์  เอียดทวน ส.อบต. ม. ๑ พีระพงศ์   เอียดทวน 
๕. นายสัญภพ   ช่วยอินทร์ ส.อบต. ม.  ๒ ลาประชุม 
๖ นายถาวร   มณีสิงห์ ส.อบต. ม.๒ ลาประชุม 
๗ นายปราโมทย์   ดีพร้อม ส.อบต. ม. ๓ ปราโมทย์   ดีพร้อม 
๘. นางวันดี  พงศ์พิพฒัน ์ ส.อบต. ม. ๓ วันดี  พงศ์พิพัฒน ์
๙. นางสาวพรินันท์  บุญเชิด ส.อบต. ม.  ๔ พรินันท์  บุญเชิด 

๑๐. นายก าพล  จุลจงกล ส.อบต. ม.  ๔ ก าพล  จุลจงกล 
๑๑. นายสมหมาย  บุญช่วยแก้ว ส.อบต. ม.  ๕ สมหมาย   บุญช่วยแก้ว 
๑๒. นายสมพงษ์    ศรีชัง ส.อบต. ม.   ๕ สมพงษ์    ศรีชัง 
๑๓. นางสาวอัมพิกา  เกตุแก้ว ส.อบต. ม.   ๖ ลาประชุม 
๑๔. นายสมชาย   บุญพาฤทธิ์ ส.อบต. ม.   ๗ สมชาย   บุญพาฤทธิ์ 
๑๕. นายปัญญา   คุณศิริ ส.อบต. ม. ๗ ปัญญา   คุณศิริ 
๑๖. นายประคอง  อินทอง ส.อบต.ม.    ๘ ประคอง  อินทอง 
๑๗. นางสาวพรเพ็ญ  พงศ์พิพฒัน ์ ส.อบต.ม.    ๘ ลาประชุม 
๑๘ นางเตือนตา   รัตนคช ส.อบต.ม.    ๙ เตือนตา   รัตนคช 
๑๙. นายเจริญชัย  จิตรนารี ส.อบต.ม. ๙ เจริญชัย  จิตรนารี 
๒๐. นายประยุทธ์  สุขนิตย์ ส.อบต.ม.    ๑๐ ประยุทธ์  สุขนิตย์ 
๒๑. นายลิปปกรณ์   ศิริมร ส.อบต.ม.   ๑๐ ลิปปกรณ์   ศิริมร 
๒๒. นางสาวพรทิพย์   ปานมา ส.อบต. ม.๑๒ พรทิพย์   ปานมา 
๒๓. นายก่อเสม    ธานมาศ ส.อบต.ม.   ๑๒ ก่อเสม    ธานมาศ 
๒๔ นายวิโรจน์    สังข์ทอง ส.อบต.ม.   ๑๓ วิโรจน์    สังข์ทอง 
๒๕ นายสมมุ่ง    สุขอนันต์ ส.อบต.ม.   ๑๓ สมมุ่ง    สุขอนันต์ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
๑. นายสุพจน์     พลการ นายก อบต. สุพจน์     พลการ 
๒. นางนวลอนงค์   มาลากาญจน์ รอง นายก อบต. นวลอนงค์   มาลากาญจน์ 
๓. นางสุคนธ์       เภรีกุล รอง นายก อบต. สุคนธ์     เภรีกุล 
๔. นายพัชรวัชร์    หนูนาค เลขานุการนายก อบต. พัชรวัชร์     หนูนาค 
๕.    

ผู้มาฟังการประชุม 

ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
๑.    
๒.    
๓.    

 

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑. นายสัญภพ   ช่วยอินทร์ ส.อบต. ม. ๒  ลาประชุม 
๒. นายถาวร     มณีสิงห์ ส.อบต.  หมู่  ๒  ลาประชุม 
๓. นางสาวอัมพิกา   เกตุแก้ว ส.อบต.  หมู่  ๖  ลาประชุม 
๔. นางสาวพรเพ็ญ  พงศ์พิพฒัน ์ ส.อบต.  หมู่  ๘  ลาประชุม 

 เมื่อถึงเวลา  ๑๓.๓๐  น. เลขานุการสภาฯ  ส่งสัญญาณให้สมาชิกสภาฯ  และคณะผู้บริหารเข้าสู่ห้อง
ประชุมสภาฯ  และเมื่อทุกคนนั่งประจ าท่ีเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  เลขาฯนับองค์ประชุม  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔  ข้อ  ๒๕) มีสมาชิกสภาฯมาลงลายมือช่ือเข้าประชุมท้ังส้ิน  ๒๑  คน  ลาประชุม  ๔  คน  ครบองค์
ประชุม  

 ต่อมาเลขานุการสภาฯเชิญนายวุฒิ  รักษาสังข์ ประธานสภาฯ  ท าหน้าท่ีประธานจุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย  ท่ีประชุมยืนขึ้น  ต่อจากนั้นประธานถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   ถัดมาประธานกลับสู่ท่ีนั่งประจ า
ต าแหน่ง  ท่ีประชุมนั่งลง 

 ล าดับต่อมา  เลขานุการสภาฯ  ได้อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม  เรื่อง   เรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม  สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ต้ังแต่
ต้นจนจบ 
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ท่ีประชุม :  รับทราบ  
       ต่อจากนั้น   เลขานุการสภาฯ  ได้เชิญนายวุฒิ  รักษาสังข์  ประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านนิคม   ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม   

ประธานสภาฯ :  สวัสดีสมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหาร  วันนี้ก็เป็นการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านนิคม  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  วันท่ี ๑๓ 
พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  นะครับ  มาเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมกันนะครับ   ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  (แก้ไข
เพิ่มเติม)  ถึง  (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๒๘            

 ระเบียบวาระที่  ๑ 
เร่ือง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ : ๑.๑ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านนิคม  เปล่ียนแปลงครั้งท่ี  ๓ / ๒๕๖๒  สามารถขอดูหรือสอบถาม
เพิ่มเติมได้ท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม  ณ  ท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   หมู่ท่ี  ๓  ต าบลบ้านนิคม  อ าเภอบางขัน  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  โทรศัพท์   ๐๗๕-๘๐๙๒๙๓  

ท่ีประชุม : รับทราบ 
ประธานสภาฯ : 1.2  ขอเชิญร่วมท าบุญ บริจาคครุภัณฑ์  ส่ิงของและเครื่องใช้  เพื่อสมทบทุน

ร่วมกับซุ้มนาวาพาโชค  เนื่องในงานยกช่อฟ้าอุโบสถ  วัดควนหัวไทร  วันท่ี   4-9  เดือน
มิถุนายน  พ.ศ. 2562   สามารถสมทบทุนได้ท่ี  นายปราโมทย์  ดีพร้อม  นายสมพจษ์  
พลเมือง  และพระสนิท (วัดควนหัวไทร) 

ท่ีประชุม : รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  2 

รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ : 2.1  รับรองรายงานการประชุมวิสามัญ  สมัยท่ี 1/2562  เมื่อวันท่ี  17  เดือน

เมษายน  พ.ศ. 2562 
ประธานสภาฯ : ส าเนารายงานการประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 1/2562   ได้จัดส่งให้สมาชิกสภาฯ  ครบ

แล้วนะครับ  มีท่านใดขอแก้ไข ขอเชิญครับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   พ.ศ. 2547  (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2554  
ข้อ  33  วรรค 1 

ประธานสภาฯ : ขอแก้ ในหน้า  7  บรรทัดท่ี 2  นับจากบรรทัดสุดท้าย  ค าว่า “ช่วงฤดูแล้ว” ให้แก้
เป็น  “ช่วงฤดูแล้ง”   มีท่านใดขอแก้ไขอีกบ้างขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม : ใช้เวลาพิจารณา  ประมาณ  5  นาที 
ประธานสภาฯ : กล่าวสรุปว่า  “เมื่อท่ีประชุมไม่มีขอแก้ไขก็ถือว่า  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการ

ประชุมวิสามัญ   สมัยท่ี 1/2562  เมื่อวันท่ี  17  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2562  นะครับ 



๔ 

 

ท่ีประชุม : มีมติรับรอง รายงานการประชุมวิสามัญ  สมัยท่ี 1/2562  เมื่อวันท่ี  17  เดือน
เมษายน  พ.ศ. 2562  

ระเบียบวาระที่ 3 
กระทู้ถาม  

(ไม่มี) 

ระเบียบวาระที่ 4 
เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

(ไม่มี) 

ระเบียบวาระที่ 5 
เร่ืองที่เสนอใหม่ 

ประธานสภาฯ : 5.1 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมและเงินทุนส ารองสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2562  จ านวน  9 โครงการ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  ขอเชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ : เ รี ยนประธาน ,คณะ ผู้บริหา รและสมา ชิกสภาฯ ผู้ทรง เกี ยร ติ   ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2558  (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 

  ข้อ  87  ทุกวันส้ินปีงบประมาณ  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับ
รายจ่ายแล้ว  ให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ ร้อยละ สิบห้าของทุกปี  เพื่อเป็นทุนส ารองเงิน
สะสม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ กรณี ดังต่อไปนี้ 

  (2)  กรณีปีใด   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อย
ละสิบห้า ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น   หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจน าเงินทุนส ารอง  เงินสะสมเฉพาะในส่วนท่ีเกินไปใช้จ่ายได้ ภายใต้เงื่อนไขข้อ  
89 (1)  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  

  ข้อ 89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่น  ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี ้

(1)  ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ี  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ  ด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการเพิ่มพูนรายได้  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการท่ีจัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อน
ของประชาชน  ท้ังนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภท  ตามระเบียบแล้ว 



๕ 

 

(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน  
และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
ด าเนินการ ก่อนหนี้ผูกพันให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หาก
ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา  ท่ีก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น  เป็นอัน
พับไป  ท้ังนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยค านึงถึงฐานะ
การเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ :  ขอบคุณเลขานุการสภาฯ สมาชิกฯรับทราบนะครับ 
ท่ีประชุม : รับทราบ 
ประธานสภาฯ : ขอเชิญนายก  อบต. แถลงต่อสภาฯ ขอเชิญครับ  
นายก อบต. : เรียนประธาน,รองนายก อบต.และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  ในส่วนของงานบัญชี  

และการเงิน  กองคลัง   ได้จัดท ารายงานสรุป ยอดเงินสะสมและทุนส ารองเงินสะสมท่ี
สามารถน าไปใช้ได้   ณ  วันท่ี  2  พฤษภาคม   2562  เพื่อประกอบการพิจารณาการใช้
เงินให้เป็นไปตามระเบียบฯ ท่ีก าหนด คือ 

  1.เงินสะสมท่ีสามารถน าไปใช้ได้   446,515.23   บาท 
  2.เงินทุนส ารองเงินสะสมท่ีสามารถน าไปใช้ได้ 9,242,005.79 บาท 
  ซึ่งได้หักเงนิในส่วนต่างๆตามท่ีเลขานุการสภาฯได้แจ้งไปแล้วนั้น ท้ังนี้ตามระเบียบฯ  

ข้อ 87 (2) เงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละ 15 ของงบรายจ่ายประจ าปี 2562 คิดเป็น
ร้อยละ 9.61 คิดเป็นจ านวนเงิน 3,608,005.87  หากมีความจ าเป็นอาจน าทุนส ารอง  
เงินสะสม เฉพาะในส่วนท่ีเกินนี้ ไปใช้จ่ายได้ ภายใต้เงื่อนไข ข้อ 89(1) โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่น ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ : ขอบคุณท่านนายก อบต. ท่ีประชุมรับทราบนะครับ 
ท่ีประชุม : รับทราบ 
ประธานสภาฯ : โครงการล าดับท่ี1 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมตู้ควบคุมระบบสูบน้ าและติดต้ัง

มิเตอร์ไฟฟ้า หมู่ท่ี 11 (สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) โครงการ
ล าดับท่ี 43 หน้า 84 จ่ายขาดเงินสะสมวงเงิน 282,000 บาท ขอเชิญอภิปรายครับ 

เลขานุการสภาฯ : เรียนประธาน,ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ กระผมนายปรมัตถ์ แก้วเกตุ 
เลขานุการสภาฯ ขอใช้สิทธิ์ ส.อบต.ม.11 อภิปรายครับ โครงการนี้มีความส าคัญและมีความ
จ าเป็นท่ีจ าต้องด าเนินการเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้านแหล่งน้ าเพื่อการ
บริโภคในครัวเรือน ปัจจุบันนี้ราษฎรประมาณ 20 ครัวเรือน ซึ่งอยู่ใกล้เคียงพื้นท่ีท่ีจะด าเนิน
โครงการ ประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ าโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง แม้ว่าแต่ละครอบครัวจะมี
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โอ่งน้ าและสระน้ าต้ืนเก็บกักน้ าไว้ใช้อยู่แล้วทุกครัวเรือน แต่เมื่อถึงฤดูแล้งปรากฏว่าปริมาณ
น้ าท่ีเก็บกักเอาไว้นั้น ไม่เพียงพอต่อการใช้บริโภคและเพื่อการด ารงชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งน้ าเป็นปัจจัยส าคัญในขบวนการการผลิต เช่นการปลูกพืชและ  
เล้ียงสัตว์ เมื่อโครงการนี้ส าเร็จ ประชาชนจะได้รับประโยชน์และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ : ขอบคุณ เลขานุการสภาฯ ท่านใช้สิทธิ์ ส.อบต.ม.11 อภิปรายท่านอื่นจะอภิปราย
ขอเชิญครับ  

ท่ีประชุม : ไม่มีอภิปราย  
ประธานสภาฯ : เมื่อไม่มีอภิปรายอีกกระผมขอปิดอภิปราย ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา 

ท้องถิ่น ข้อ 65 ต่อไปก่อนจะมีการลงมติผมขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม ตาม
ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นข้อ 76 ขอเชิญครับ  

เลขานุการสภาฯ : มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในท่ีประชุม 21 คน ครบองค์ประชุมครับ  
ประธานสภาฯ : ต่อไปผมขอมติต่อท่ีประชุม โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 11 วงเงิน  
 242,000 บาท จ่ายขาดเงินสะสม  
ประธานสภาฯ : สมาชิกสภาฯท่านใดอนุมัติ โปรดยกมือพ้นศีรษะครับ. 
  (ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯท้องถิ่น ข้อ 74(1)) 
เลขานุการสภาฯ : มีสมาชิกสภาฯ อนุมัติ 18 เสียง  
  (ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น    ข้อ 77) 
ประธานสภาฯ : สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือพ้นศีรษะครับ 
เลขานุการสภาฯ : มีสมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ  –  เสียง 
  มีสมาชิกสภาฯงดออกเสียง 3  คน 
ประธานสภาฯ : สรุปที่ประชุมมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ อนุมัติโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม

ตู้ควบคุมระบบสูบน้ าและติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า หมู่ท่ี 11 สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564) โครงการล าดับท่ี 43 หน้า 88 วงเงิน 282,000 บาท แหล่งเงินจ่าย
ขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อไปโครงการล าดับท่ี 2 

ประธานสภาฯ : โครงการล าดับท่ี 2 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมตู้ควบคุมระบบสูบน้ าและ
ติดต้ังมอเตอร์ไฟฟ้า หมู่ท่ี 12 (สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) 
โครงการล าดับท่ี 44 หน้า 85 วงเงิน 282 ,000 บาทแหล่งเงินจ่ายขาดเงินสะสม 
164,515.23 บาท และเงินทุนส ารองเงินสะสม 117,484.77 บาท ขอเชิญอภิปรายครับ 

นายก่อเสม : เรียนประธาน,ผู้บริหารและเพื่อนสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ กระผมนายก่อเสม   
ธานมาศ ส.อบต.ม. 12 เนื่องจากประชาชนประสบปัญหาความเดือดร้อนในด้านน้ าอุปโภค
บริโภค โดยเฉพาะฤดูแล้ง ขาดแคลนไม่มีแหล่งน้ าเพียงพอต่อความต้องการ หากโครงการนี้
ด าเนินการส าเร็จคาดว่าประชาชนจะได้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ : ขอบคุณท่าน ก่อเสม ธานมาศ ส.อบต.ม.12 ท่านอื่นจะอภิปราย ขอเชิญครับ 
ท่ีประชุม : ไม่มีอภิปราย 
ประธานสภาฯ : เมื่อไม่มีอภิปราย ผมขอปิดอภิปราย ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

ข้อ 65 ต่อไปก่อนจะมีการลงมติผมขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม ตามระเบียบ
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ 76  ขอเชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ : มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในท่ีประชุม 21 คน ครบองค์ประชุมครับ 
ประธานสภาฯ : ต่อไปผมขอมติต่อท่ีประชุม โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 12 วงเงิน 282,000 

บาท แหล่งเงินจ่ายขาดเงินสะสม 167,515.23 บาทและจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม 
117,484.77  บาท 

ประธานสภาฯ : สมาชิกสภาฯท่านใดอนุมัติ โปรดยกมือพ้นศีรษะครับ. 
  (ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯท้องถิ่น ข้อ 74 (1) ) 
เลขานุการสภาฯ : มีสมาชิกสภาฯ อนุมัติ 18 เสียง 
  (ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ 77) 
ประธานสภาฯ : มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือพ้นศีรษะครับ 
เลขานุการสภาฯ : มีสมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  มีสมาชิกสภาฯ งดออกเสียง 3 คน 
ประธานสภาฯ : สรุปที่ประชุมมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม 

ตู้ควบคุมระบบสูบน้ าและติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า หมู่ท่ี 12 สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564) โครงการล าดับท่ี 44 หน้า 85 วงเงิน 282,000 บาท แหล่งเงินจ่าย
ขาดเงินสะสม 164,515,.23 บาท และจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม 117 ,484.77 
บาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อไปโครงการล าดับท่ี 3 

ประธานสภาฯ : โครงการล าดับท่ี 3  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมตู้ควบคุมระบบสูบน้ าและ
ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า หมู่ ท่ี 4 สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) 
โครงการล าดับท่ี 14 หน้า 75 วงเงิน 282,000 บาท แหล่งเงิน จ่ายขาดเงินทุนส ารองเงิน
สะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอเชิญอภิปรายครับ 

นายก าพล : เรียนประธาน,คณะผู้บริหารและเพื่อนสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติกระผมนายก าพล 
จุลจงกล ส.อบต.ม.4 โครงการขุดเจาะบ่อบาบาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ าอุปโภค 
บริโภค เมื่อถึงฤดูแล้ง แล้งจัดแหล่งน้ าไม่พอใช้ในครัวเรือน แหล่งน้ าท่ีมีอยู่เช่นสระน้ าต้ืน
ปรากฏมีเศษวัชพืช เช่นใบไม้ตกหล่นลงไปท าให้น้ าเน่าเสียไม่เหมาะท่ีจะน าน้ ามาใช้ ท าให้
คุณภาพน้ าไม่ดีพอ หากขุดเจาะบ่อบาดาลจะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพน้ าและแก้ปัญหา
ภัยแล้ง หมู่ท่ี 4 จึงเสนอขุดเจาะบ่อบาดาล ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ : ขอบคุณท่านก าพล จุลจงกล ส.อบต.ม.4 ท่านอื่นจะอภิปราย ขอเชิญครับ 
ท่ีประชุม : ไม่มีอภิปราย 
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ประธานสภาฯ : เมื่อไม่มีอภิปราย ผมขอปิดอภิปราย ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
ข้อ 65 ต่อไปก่อนจะมีการลงมติผมขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม ตามระเบียบ
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ 76 ขอเชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ : มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในท่ีประชุม 21 คน ครบองค์ประชุมครับ 
ประธานสภาฯ : ต่อไปผมขอมติต่อท่ีประชุม โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 4 วงเงิน 282,000 

บาท แหล่งเงินจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ประธานสภาฯ : สมาชิกสภาฯท่านใดอนุมัติ โปรดยกมือพ้นศีรษะครับ 
  (ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯท้องถิ่น ข้อ 74(1)) 
เลขานุการสภาฯ : มีสมาชิกสภาฯ อนุมัติ 18 เสียง  
  (ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น    ข้อ 77) 
ประธานสภาฯ : สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือพ้นศีรษะครับ 
เลขานุการสภาฯ : มีสมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ  –  เสียง 
  มีสมาชิกสภาฯงดออกเสียง 3  คน 
ประธานสภาฯ : สรุปที่ประชุมมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ อนุมัติโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม

ตู้ควบคุมระบบสูบน้ าและติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า หมู่ท่ี 4 สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564) โครงการล าดับท่ี 14 หน้า 75 วงเงิน 282,000 บาท แหล่งเงินจ่าย
ขาดเงินทุนส ารองเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อไปโครงการล าดับท่ี 4 

ประธานสภาฯ : โครงการล าดับท่ี 4 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายแนว 6-7 หมู่ท่ี 8 ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) 
โครงการล าดับท่ี 55 หน้า 59 วงเงิน 485,000 บาท แหล่งเงินจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงิน
สะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอเชิญอภิปรายครับ 

นายประคอง : เรียนประธาน,ผู้บริหารและเพื่อนสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ กระผมนายประคอง  
อินทอง ส.อบต.ม.8 ถนนสายนี้เป็นถนนท่ีมีประชาชนใช้สัญจรไป-มา เป็นจ านวนมาก เป็น
ถนนลูกรังและเป็นเนินควนเมื่อถึงฤดูฝน น้ าชะล้างลูกรังบนผิวจราจรหายไปเหลือเพียงดิน
เหนียว ซึ่งเมื่อฝนตกล่ืนมากและเป็นร่องเป็นหลุม เป็นร่องเป็นหลุมเป็นอันตรายต่อผู้ใช้
เส้นทางเป็นอย่างยิ่ง ทางอบต.ได้ท าการซ่อมแซมแล้วแต่เป็นการแก้ปัญหาได้เพียงช่ัวคราว 
หากโครงการนี้ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ประชาชนจะได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ : ขอบคุณท่านประคอง อินทอง ส.อบต. ม.8 ท่านอื่นจะอภิปรายขอเชิญครับ 
ท่ีประชุม : ไม่มีอภิปราย 
 



๙ 

 

ประธานสภาฯ : เมื่อไม่มีอภิปรายอีก ผมขอปิดอภิปราย ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น ข้อ 65 ต่อไปก่อนจะมีการลงมติผมขอเชิญ 

  เลขานุการสภาฯนับองค์ประชุมตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ 
76 ขอเชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ : มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุมท้ังส้ิน  21  คน   ครบองค์ประชุมครับ 
ประธานสภาฯ : ต่อไปผมขอมติต่อท่ีประชุม  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.สายแนว 6-7  หมู่ท่ี 8  
   ขนาดกว้าง  4.00   เมตร  ยาว 210  เมตร  หนา  0.15   เมตร  พื้นผิวจราจรไม่น้อย  
   กว่า   840  ตารางเมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  วงเงิน  485,000  บาท  
   แหล่งเงิน  จ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ประธานสภาฯ : สมาชิกสภาฯท่านใด  อนุมัติ  โปรดยกมือพ้นศีรษะครับ                                                  
                       (ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯท้องถิ่น  ข้อ 74 (1) 
เลขานุการสภาฯ : มีสมาชิกสภาฯ  อนุมัติ  18  เสียง                                                                              
   (ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  ข้อ  77) 
ประธานสภาฯ : สมาชิกสภาฯ  ท่านใด  ไม่อนุมัติ  โปรดยกมือขึ้นพ้นศีรษะครับ 
เลขานุการสภาฯ : มีสมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ       -   เสียง 
  มีสมาชิกสภาฯ งดออกเสียง   3   คน  
ประธานสภาฯ : สรุปที่ประชุมมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์  อนุมัติ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแนว  

6-7   หมู่ท่ี 8  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  210   เมตร   หนา  0.15    พื้นผิว
จราจรไม่น้อยกว่า   840  ตารางเมตร   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  โครงการล าดับท่ี  55  หน้า  59  วงเงิน  
485,000   บาท  แหล่งเงินจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 
2562   ต่อไปโครงการล าดับท่ี  5 

ประธานสภาฯ : โครงการล าดับท่ี   5  โครงการก่อสร้างถนน  คศล. สายควนนกหว้า  หมู่ท่ี 2  
วงเงิน  485,000  บาท  แหล่งเงินจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562   ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 210  เมตร  หนา  0.15  เมตร    พื้นผิว
จราจรไม่น้อยกว่า  840  ตารางเมตร   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2561)โครงการล าดับท่ี  7  หน้า 48  ขอเชิญ
อภิปรายครับ 

นายปัญญา :  เรียนประธาน ,ผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายปัญญา คุณศิริ             
ส.อบต.ม.๗ ถนนสายนี้เป็นถนนเช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้าน คือหมู่ ๒และหมู่ ๗ เป็นถนนลูกรัง 
ได้ช ารุดเสียหายเนื่องจากน้ าฝนชะล้าง ลูกรังผิวจราจรเป็นหลุมและเป็นร่องน้ าราษฎรได้รับ
ความเดือดร้อน และล าบากในการเดินทางผ่านไปมาโดยเฉพาะฤดูฝน ซึ่งหากโครงการนี้
ด าเนินการได้ส าเร็จ ประชาชนจะได้รับความสะดวกสบาย และมีความปลอดภัยในการใช้



๑๐ 

 

เส้นทางสัญจรมากยิ่งขึ้นอีกท้ังประหยัดงบประมาณเพื่อการซ่อมแซมของ อบต.อีกด้วย 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ : ขอบคุณท่านปัญญา คุณศิริ ส.อบต.ม.๗ ท่านอื่นจะอภิปรายขอเชิญครับ 
ท่ีประชุม : ไม่มีอภิปราย 
ประธานสภาฯ : เมื่อไม่มีอภิปราย ผมก็ขอปิดการอภิปราย ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น ข้อ๖๕ ต่อไปก่อนจะมีการลงมติผมขอเชิญ เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม ตาม
ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ ๗๖ ขอเชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ : มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุมท้ังส้ิน ๒๑ คน ครบองค์ประชุมครับ 
ประธานสภาฯ : ต่อไปผมขอมติต่อท่ีประชุม โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนนกหว้า หมู่ท่ี ๒ 

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๐ 
ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.
๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๔) โครงการล าดับท่ี ๗ หน้า ๔๘ วงเงิน ๔๘๕,๐๐๐ บาท แหล่งเงินจ่าย
ขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ประธานสภาฯ : สมาชิกสภาฯท่านใดอนุมัติ โปรดยกมือพ้นศีรษะครับ 
   (ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ ๗๔(๑)) 
เลขานุการสภาฯ : มีสมาชิกสภาฯ อนุมัติ ๑๘ เสียง 
 (ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ ๗๗) 
ประธานสภาฯ : สมาชิกท่านใด ไม่อนุมัติ โปรดยกมือพ้นศีรษะครับ 
เลขานุการสภาฯ : สมาชิกสภาฯไม่อนุมัติ  - เสียง 
    สมาชิกสภาฯงดออกเสียง ๓ คน 
ประธานสภาฯ : สรุปที่ประชุมมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายควน

นกหว้า หมู่ท่ี ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 84๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๔) โครงการล าดับท่ี ๗ หน้า ๔๘ วงเงิน ๔๘๕,๐๐๐ บาท              
แหล่งเงินจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ต่อไปโครงการ
ล าดับท่ี ๖ 

ประธานสภาฯ : โครงการล าดับท่ี ๖  โครงการก่อสร้างถนนคสล. รอยต่อสายหมู่ท่ี ๑ – หมู ่๗ ขนาด
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตาราง
เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ วงเงิน ๔๘๕,๐๐๐ บาท แหล่งเงินจ่ายขาดเงินทุน
ส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๔) โครงการล าดับท่ี ๑ หน้า ๔๗ ขอเชิญอภิปรายครับ 

 



๑๑ 

 

นายพีระพงศ์ : เรียนประธาน,ผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายพีระพงศ์  เอียด
ทวน ส.อบต.ม.๑ คือถนนสายนี้เป็นถนนเช่ือมต่อระหว่างหมู่ท่ี ๑ และหมู่ ๗ เป็นเส้นทางผ่าน
ไปยังส านักสงฆ์เหนือคลองซาและทะเลสองห้อง ต าบลบางดี ราษฎรใช้เส้นทางนี้ไม่ต่ ากว่าวัน
ละ 100 คน ท้ังเดินทางเพื่อการประกอบอาชีพ และอยู่อาศัยประจ าท้ัง ๒ หมู่บ้านนี้ สภาพ
ถนนเป็นถนนลูกรังได้ถูกน้ ากัดเซาะเป็นหลุมบ่อและบางช่วงผิวจราจรเป็นร่องน้ ายาว เป็น
อันตรายต่อผู้ใช้ยานพาหนะเป็นอย่างยิ่งประกอบกับทางอบต.ต้องซ่อมแซมท าให้ส้ินเปลือง
งบประมาณ หากได้ท าเป็นถนนคอนกรีตถาวร ราษฎรจะได้มีความสะดวกและปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ : ขอบคุณท่านพีระพงศ์ เอียดทวน ส.อบต.ม.1 สมาชิกสภาฯท่านอื่นจะอภิปรายขอ
เชิญครับ 

ท่ีประชุม : ไม่มีอภิปราย 
ประธานสภาฯ : เมื่อไม่มีอภิปราย ผมก็ขอปิดการอภิปรายตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น ข้อ 65 ต่อไปก่อนท่ีจะมีการลงมติ ผมขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม ตาม
ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ 76 ขอเชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ : มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม 21 คน ครบองค์ประชุมครับ 
ประธานสภาฯ : ต่อไปผมขอมติต่อท่ีประชุม โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอยต่อ ม.1 – ม.7 ขนาด

กว้าง 4.00 เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตาราง
เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ วงเงิน ๔๘๕,๐๐๐ บาท แหล่งเงินจ่ายขาดเงินทุน
ส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๔) โครงการล าดับท่ี ๑ หน้า ๔๗ 

ประธานสภาฯ : สมาชิกสภาฯท่านใดอนุมัติ โปรดยกมือพ้นศีรษะครับ 
  (ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ ๗๔(๑)) 
เลขานุการสภาฯ : มีสมาชิกสภาฯ อนุมัติ ๑๘ เสียง 
  (ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ ๗๗) 
ประธานสภาฯ : สมาชิกท่านใด ไม่อนุมัติ โปรดยกมือพ้นศีรษะครับ  
เลขานุการสภาฯ : สมาชิกสภาฯไม่อนุมัติ  - เสียง  
   สมาชิกสภาฯงดออกเสียง  ๓ คน 
ประธานสภาฯ : สรุปว่าที่ประชุมมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ อนุมัติโครงการก่อสร้างถนนคสล. รอยต่อ  

ม.1 – ม.7 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อย 
กว่า ๘๔๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ วงเงิน ๔๘๕,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน 
จ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๔) โครงการล าดับท่ี ๑ หน้า ๔๗ ต่อไปโครงการ                    
ล าดับ ท่ี  7 



๑๒ 

 

ประธานสภาฯ : โครงการล าดับท่ี7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบางปุด  หมู่ 5 ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ. 
๒๕๖๔) โครงการล าดับท่ี 22  หน้า 52 วงเงิน วงเงิน ๔๘๕,๐๐๐ บาท แหล่งเงินจ่ายขาด
เงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ขอเชิญอภิปรายครับ 

นายสมหมาย : เรียนประธานสภาฯผู้บริหารและเพื่อนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายสมหมาย 
บุญช่วยแก้ว ส.อบต.ม.5 

  ถนนสายนี้เป็นถนนสายหลักสายหนึ่งของหมู่บ้านซึ่งมีบ้านเรือนประชาชน อยู่ใน
พื้นท่ี 40 ครัวเรือน ประมาณ 125 คน ซึ่งยังมีบ้านเรือน ของประชนในพื้นท่ีหมู่ 3 อีก 17 
ครัวเรือน จ านวนกว่า 30 คน ท้ังหมดนี้ต้องใช้เส้นทางสายนี้เป็นประจ าในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน สภาพถนนเป็นถนนลูกรังและช ารุดทรุดโทรมไปมาก โดยเฉพาะฤดูฝน บางช่วง
ทรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ทางอบต. ได้ท าการปรับปรุงซ่อมแซมมาเรื่อยๆ แต่เป็นการแก้ปัญหา
ช่ัวคราว หลายปีก่อนก็ได้ท าเป็นถนนคสล.มาแล้ว แต่ได้ท าในย่านชุมชน โครงการนี้ได้ท าช่วง
ท่ีถนนช ารุดมากและเป็นท่ีต้ังหอถังประปาด้วย ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนอย่างถูกจุดและตรงประเด็น ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ : ขอบคุณท่านสมหมาย บุญช่วยแก้ว ส.อบต.ม.5 สมาชิกสภาฯท่านอื่น ประสงค์จะ
อภิปรายขอเชิญครับ   อภิปรายดีมากครับ 

ท่ีประชุมฯ : ไม่มีอภิปราย  
ประธานสภาฯ : เมื่อไม่มีอภิปราย ผมขอปิดการอภิปราย ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น ข้อ 65 ต่อไปก่อนท่ีจะมีการลงมติผมขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม                 
ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ 76 ขอเชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ : ต่อไปผมขอมติท่ีประชุม โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบางปุด หมู่ท่ี 5 ขนาด 
  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 840  
  ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี                   
  (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) โครงการล าดับท่ี 22 หน้า 52 วงเงิน 485 ,000 บาท แหล่ง
  เงินจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ.2562  
ประธานสภาฯ : สมาชิกสภาฯท่านใดอนุมัติ โปรดยกมือพ้นศีรษะครับ 
 (ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ ๗๔(๑)) 
เลขานุการสภาฯ : มีสมาชิกสภาฯ อนุมัติ ๑๘ เสียง  
 (ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ ๗๗)  
ประธานสภาฯ : สมาชิกท่านใด ไม่อนุมัติ โปรดยกมือพ้นศีรษะครับ    
เลขานุการสภาฯ : สมาชิกสภาฯไม่อนุมัติ  - เสียง   
   สมาชิกสภาฯงดออกเสียง  ๓ คน      



๑๓ 

 

ประธานสภาฯ : สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบางปุด  
หมู่ท่ี 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 840 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ี
ปี  (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) โครงการล าดับท่ี 22 หน้า 52 วงเงิน 485,000 บาท 
แหล่ง เงินจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อไปโครงการ
ล าดับ  ท่ี 8 

ประธานสภาฯ : โครงการล าดับท่ี 8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายควนเมา – เค่ียมงาม หมู่ 10 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480 
ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี               
(พ.ศ.2561 –พ.ศ.2564) โครงการล าดับท่ี 65 หน้า 62 วงเงิน 280,000 บาท               
แหล่งเงินจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562                         
ขอเชิญอภิปรายครับ 

นายประยุทธ์ : เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายประยุทธ์              
สุขนิตย์ ส.อบต.ม.10 ถนนสายนี้ได้สร้างมานานกว่า 30 ปี ปัจจุบันเป็นถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ บางช่วงบางตอนก็เป็นถนนคอนกรีต ซึ่งยังมีช่วงตอนหน้าวัดนิคมภาวนาราม ยัง
เป็นถนนลูกรังเมื่อฝนตกชุก ท าให้เกิดน้ าท่วมขังบนผิวจราจร ประชาชนสัญจรได้รับความ
เดือดร้อน อีกท้ังถนนสายนี้เป็นถนนสายหลักเช่ือมต่อระหว่างอ าเภอในแต่ละวันมีประชาชน
เดินทางผ่านเป็นจ านวนมากเมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จ ประชาชนจะได้รับความสะดวกสบาย
และปลอดภัยยิ่งขึ้น ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ : ขอบคุณท่านประยุทธ์ สุขนิตย์ ส.อบต.ม.10 ท่านอื่นจะอภิปรายขอเชิญครับ 
ท่ีประชุม : ไม่มีอภิปราย 
ประธานสภาฯ : เมื่อไม่มีอภิปรายเพิ่มอีก ผมก็ขอปิดอภิปราย ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น ข้อ 65 ต่อไปก่อนท่ีจะมีการลงมติ ผมขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมตาม
ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นข้อ 76 ขอเชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ : มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม 21 คน ครบองค์ประชุม 
ประธานสภาฯ : ต่อไปผมขอมติต่อท่ีประชุม โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายควนเมา – เค่ียมงาม 

หมู ่10 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
480 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561 –พ.ศ.2564) โครงการล าดับท่ี 65 หน้า 22 วงเงิน 280,000 บาท แหล่ง
เงินจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ.2562 

ประธานสภาฯ : สมาชิกสภาฯท่านใดอนุมัติ โปรดยกมือพ้นศีรษะครับ 
 (ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ ๗๔(๑)) 
 



๑๔ 

 

เลขานุการสภาฯ : มีสมาชิกสภาฯ อนุมัติ ๑๘ เสียง  
 (ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ ๗๗)  
ประธานสภาฯ : สมาชิกท่านใด ไม่อนุมัติ โปรดยกมือพ้นศีรษะครับ    
เลขานุการสภาฯ : สมาชิกสภาฯไม่อนุมัติ  - เสียง   
   สมาชิกสภาฯงดออกเสียง  ๓ คน 
ประธานสภาฯ : สรุปที่ประชุมมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ อนุมั ติ  โครงการก่อสร้างถนนคสล.                          

สายควนเมา – เค่ียมงาม หมู่ท่ี 10 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561 –พ.ศ.2564) โครงการล าดับท่ี 65 หน้า 
62 วงเงิน 280,000 บาท แหล่งเงินจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ต่อไปโครงการล าดับท่ี 9 

ประธานสภาฯ : โครงการล าดับท่ี 9  โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายแนว 4 – 5 ทิศใต้ หมู่ 4 ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 520 ตาราง
เมตร  พร้ อมป้ ายประชา สัมพันธ์ โครงการสอดคล้องกับ แผนพัฒนาท้องถิ่ น ส่ีปี                 
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) โครงการล าดับท่ี 17 หน้า 51 วงเงิน 300 ,000 บาท แหล่ง
เงินจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขอเชิญอภิปรายครับ 

นางสาวพรินันท์ : เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหารและเพื่อนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสาว
พรินันท์ บุญเชิด ส.อบต.ม.8 ถนนสายนี้ เป็นถนนต่อแดนกับหมู่ท่ี 8 และเป็นเนินควนเป็น
ถนนลูกรัง เมื่อฝนตกชุกน้ าไหลกัดเซาะผิวจราจรเป็นร่องลึกและเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชน
สัญจรล าบากมากอีกท้ังถนนเส้นนี้ ยังเป็นเส้นทางลัดไปยังอ าเภอได้อีกด้วย เมื่อโครงการนี้
ส าเร็จ ประชาชนจะได้รับความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนดียิ่งขึ้น 
ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ : ขอบคุณท่านพรินันท์ บุญเชิด ส.อบต.ม.4 ท่านอื่นจะอภิปรายขอเชิญครับ 
ท่ีประชุม : ไม่มีอภิปราย 
ประธานสภาฯ : เมื่อไม่มีท่านใด อภิปรายเพิ่มเติมอีกผมขอปิดการอภิปราย ตามระเบียบข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ 65 ต่อไปก่อนท่ีจะมีการลงมติ ผมขอเชิญเลขานุการสภาฯนับ
องค์ประชุม ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ 76 ขอเชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ : มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม 21 คน ครบองค์ประชุมครับ 
ประธานสภาฯ : ต่อไปผมขอมติโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายแนว 4 – 5 ทิศใต้ หมู่ท่ี 4 ขนาด

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 520 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561 – 
พ.ศ.2564) โครงการล าดับท่ี 17 หน้า 51 วงเงิน 300 ,000 บาท แหล่งเงินจ่ายขาด
เงินทุนส ารองเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2562 



๑๕ 

 

ประธานสภาฯ : สมาชิกสภาฯท่านใดอนุมัติ โปรดยกมือพ้นศีรษะครับ 
 (ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ ๗๔(๑)) 
เลขานุการสภาฯ : มีสมาชิกสภาฯ อนุมัติ ๑๘ เสียง  
 (ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ ๗๗)  
ประธานสภาฯ : สมาชิกท่านใด ไม่อนุมัติ โปรดยกมือพ้นศีรษะครับ    
เลขานุการสภาฯ : สมาชิกสภาฯไม่อนุมัติ  - เสียง   
   สมาชิกสภาฯงดออกเสียง  ๓ คน 
ประธานสภาฯ : สรุปว่าที่ประชุม มีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ อนุมัติโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายแนว 

4 – 5 ทิศใต้ หมู่ท่ี 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) โครงการล าดับท่ี 17 หน้า 51 วงเงิน 
300,000 บาท แหล่งเงินจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ประธานสภาฯ : สรุปท่ีประชุมมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ โครงการจ่ายขาดเงินส ารองและเงินทุน
ส ารองเงินสะสม จ านวน 9 โครงการ 

  1.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จ านวน  3  โครงการ 
  2.โครงการก่อสร้างถนนคสล. จ านวน  6 โครงการ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 
เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาฯ : สมาชิกสภาฯท่านใดมีความประสงค์จะน าเสนอเรื่องอื่นๆต่อท่ีประชุมขอเชิญครับ 
นายปัญญา : เรียนประธาน,ผู้บริหารและเพื่อนสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ กระผมนายปัญญา    

คุณศิริ ส.อบต.ม.7 ผมขอเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารว่า เรื่องฝายน้ าล้น           
ของหมู่ท่ี 7 มีความก้าวหน้าอย่างไรบ้าง ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ : ขอบคุณท่านปัญญา คุณศิริ ส.อบต.ม.7 ท่านอื่นขอเชิญครับ 
นายพีระพงศ์ : เรียนประธาน,ผู้บริหารและเพื่อนสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ กระผมนายพีระพงศ์ 

เอียดทวน ส.อบต.ม.1 ผมขอปรึกษาหารือ เรื่องกลุ่มการละเล่นการแสดงพื้นบ้านมโนราห์ ซึ่ง
ทางอบต. ได้สนับสนุนเครื่องดนตรีไปแล้วบางส่วน กลุ่มมโนราห์ หมู่ท่ี 1 ไม่ทราบว่ าจะ
สนับสนุนเรื่องชุดมโนราห์อีกจะเป็นไปได้หรือไม่อย่างไร ขอบคุณครับ 

  อีกเรื่องคือ เรื่องติดต้ังแอร์คอนดิชัน ในห้องกิจการสภาฯ เนื่องจากอากาศร้อน              
หากมีงบประมาณเพียงพอ และติดต้ังแอร์ปรับอากาศเพื่ออ านวยความสะดวกในการท างาน 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ : ขอบคุณท่านพีระพงศ์ เอียดทวน ส.อบต.ม.1 สมาชิกสภาฯ ท่านอื่น มีความ
ประสงค์จะน าเสนอเรื่องอื่นต่อท่ีประชุมขอเชิญครับ 



๑๖ 

 

ท่ีประชุม : ไม่มีน าเสนอ 
ประธานสภาฯ : เมื่อท่ีประชุมไม่มีน าเสนอ ผมขอเชิญ นายกอบต. ขอเชิญครับ 
นายก อบต. : เรียนประธาน,รองนายกและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ   
   ในส่วนของค าถามจาก ส.อบต.ม.7 เรื่องฝายนั้นอบต.ได้รับหนังสือจากกรม

ส่งเสริมฯ ให้ท าการส ารวจฝ่ายต่างๆในพื้นท่ีต าบล ซึ่งอบต.ได้ท าการส ารวจและส่งโครงการ
ไปแล้ว 2 โครงการ คือ โครงการซ่อมแซมฝายหมู่ 7 และซ่อมแซมฝายหมู่ 4 ซึ่งอยู่ระหว่าง
รอหนังสือตอบกลับจากกรมฯ 

   ส่วนเรื่องชุดมโนราห์ หากอยู่ในแผนพัฒนาฯ ก็สามารถบรรจุเข้าไปใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ได้เลย ต้องพิจารณาก่อนว่าได้มีอยู่ใน
แผนพัฒนาฯหรือไม ่

   ส่วนของถนนลาดยางแอสฟัลต์ ได้เสนอโครงการไปยังทางหลวงชนบทเป็น
ถนนลาดยาง 1 สาย และสะพานอีก 1 แห่ง คาดว่าจะได้รับค าตอบในเร็วๆนี้ และถนนสาย
ป่าแต้ว – นิคม ได้เสนอโครงการไปยังทางหลวงชนบทแล้วเช่นกัน คาดว่าจะได้รับการอนุมัติ
ในเร็วๆนี้ เช่นกัน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ : ขอบคุณท่านนายก อบต. เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นในท่ีประชุมอีก ผมก็ขอปิด
การประชุม ขอบคุณครับ 

เลขานุการสภาฯ : ประธานกล่าวปิดการประชุมเวลา 14.40 น. 
 
 
 (นายวุฒิ    รักษาสังข์)    (นายปรมัตถ์    แก้วเกตุ) 
          ประธานสภาฯ         เลขานุการสภาฯ 
                รับรองรายงานการประชุม   บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
     (นางสาววันดี   พงศ์พิพัฒน์)      (นายปราโมทย์   ดีพร้อม)       (นายพีระพงศ์   เอียดทวน) 
     ผู้ตรวจรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

 

 

 

 


